

แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 27 ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

## นักศึกษาราชภัฏโคราช สุดเก่ง ชนะการแข่งขันพูดในที่ชุมชน ระดับชาติ พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันระดับสากล



กองกิจเขตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจเขตสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาตัวแทนในโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International Speech and Evaluation Contests) ระดับ Area และระดับ Division เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีตัวแทนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ผลปรากฏว่า นายอิสระ สิงหะระ นักศึกษาศาสาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาตัวแทนในโครงการ NRRU Toastmasters Club สามารถคว้า 2 รางวัล คือ การแข่งขันประเภท International Speech Contest ระดับ Area ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 และการแข่งขันประเภท International Speech Contest ระดับ Division ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ (District) ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดแข่งขันพูดในที่ชุมชน จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Toastmasters International มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการพูด ฝึกการเป็นผู้นำ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ

### ประชุมนักศึกษากาดปกติ ชั้นปีที่ 1-2

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวนโยบายการพัฒนานักศึกษา “การสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา” ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ หอประชุมใหม่ (อาคาร 35) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3426

### ขอเชิญประชุมบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญข้าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่ (อาคาร 35) พร้อมกันนี้ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1501, 1666

Scan QR Code

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ รวดเร็ว ง่าย



### ปฏิทินกิจกรรม

- 5-6 มี.ค. 62 ■ กิจกรรมบริการยื่นภาษีระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว
- 6 มี.ค. 62 ■ โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
- 7 มี.ค. 62 ■ พิธีเปิดโครงการการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกำลังกาย เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3
- 7 มี.ค. 62 ■ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศวตนิต เศษานนท์
- 8 มี.ค. 62 ■ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
- 9 มี.ค. 62 ■ โครงการฝึกอบรมแนวทางป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ณ ห้องโถงอาคารหอพักหญิง ชั้น 2
- 11 มี.ค. 62 ■ ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมใหม่
- ประชุมข้าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ณ หอประชุมใหม่
- งานปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิ์บัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

### ราชภัฏโคราช จัดอบรมขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. ๙ ปี 2560 (เกณฑ์ใหม่) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงห้องประชุม จากเดิมห้องประชุม ดร.เศวตนิต เศษานนท์ เปลี่ยนเป็นห้องประชุม 36.02.06 (อาคาร 36 ชั้น 2)

จึงขอเชิญคณาจารย์ที่มีคำสั่งทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองเลขานุการฯ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9470, 9522

## RDI NRRU พัฒนาอาจารย์ต่อเนื่อง อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1-2



เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร นาวนวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมการอบรมทั้ง 2 รุ่น ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในบุคคล การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับวิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนครราชสีมา

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินงานวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งการจะเสนอรับการพิจารณาจากแหล่งทุนต่าง ๆ กำหนดให้งานวิจัยจะต้องดำเนินการเสนอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยนั้น ๆ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมไปถึงงานวิจัยที่จะนำไปเสนอขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 ที่มีผลงานวิจัยโดยผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตำแหน่งต้องยื่นหลักฐานการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ของสถาบันที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำกรวิจัยในมนุษย์ฯ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์อย่างถูกต้อง

**บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  
หนึ่งคนให้ เท่ากับ สามคนรับ  
ส่งต่อความสุข รับผิดชอบต่อหน้า**

## UBI NRRU ขอเชิญประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์โฆษณาอาคารอมสสิน ให้ถูกใจ GEN Z

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารอมสสิน ขอเชิญนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับธนาคารอมสสิน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานการสร้างคลิปลิวดิจิทัลเชิงธุรกิจ กิจกรรม Smart Start Idea By GSB Startup การประกวดสร้างคลิปลิวดิจิทัลเชิงธุรกิจสร้างสรรค์ + นวัตกรรมที่ทันสมัย ประจำปีเดือนมีนาคม 2562 ในหัวข้อ สร้างสรรค์โฆษณาอาคารอมสสิน ให้ถูกใจ GEN Z ซึ่งเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท โดยมีการประกวดดังนี้

1. กด Like & Share ใจพ็ยจาก Facebook : GSB SMEs Startup พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ถ่ายคลิปลิวดิจิทัลความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามโจทย์ที่กำหนด
3. ส่งคลิปลิวดิจิทัลให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : GSBSMEsStartup หรือที่เฟซบุ๊ก : Nrru Ubi สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์อาหาร ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3310, 3311 หรือ 08-6451-7536

## ใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคใกล้ตัวที่ต้องระวัง !

ศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดในปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 ถึง 2 เท่า โดยโรคนี้แพร่กระจายทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หากไม่ป้องกันให้ดี อาจทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย ซึ่งสายพันธุ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B การแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะติดต่อได้ง่ายด้วยการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ส่วนอาการเริ่มจากมีไข้ ตัวร้อนและรู้สึกหนาวทันที ร่างกายอ่อนเพลียเร็ว ปวดศีรษะ บางรายมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดอาการที่รุนแรง เช่น ปอดบวม สมออักเสบ หายใจเรื้อรัง เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ดังนี้

**ปิด** คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัด ควรใช้หน้ากากอนามัย

**ล้าง** คือ ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร

**เลี่ยง** คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มาก ก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน

สอบถามข้อมูลโรคเพิ่มเติม หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่ ศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2716, 2717 หรือ 0-4425-5321



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ที่ ๓๓๓๐/๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๗) และ ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตรีราชู	ดำรงตำแหน่ง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง	ดำรงตำแหน่ง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจจิตร	ดำรงตำแหน่ง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรรณนาดี	ดำรงตำแหน่ง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข้มทอง	ดำรงตำแหน่ง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖. ดร.อาภา สอนเสาวภาคย์	ดำรงตำแหน่ง	ผู้ช่วยอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

- ดิถีภาพวิหะพรอเป

5 มิ 62





คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ที่ ๑๓๓๕/๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)  
รักษาราชการแทนอธิการบดี

11) ดร. กิติพงษ์

- ศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์

(นาย กิติพงษ์ ลือนาม)

รองผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัย

